

**NGÀNH XÂY DỰNG THÁI BÌNH**

**60 năm trưởng thành và phát triển**

**HOÀNG VĂN THÀNH**

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng



Sản xuất gạch tuynel tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đống Nam.

Năm 1959, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình đã ký quyết định thành lập Ty Kiến trúc Thái Bình (nay là Sở Xây dựng Thái Bình) một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật trọng yếu của tỉnh, là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về kiến trúc, xây dựng bao gồm công tác quy hoạch, kế hoạch, kiến trúc, xây dựng, thẩm định thiết kế dự toán các công trình xây dựng thuộc tỉnh quản lý, thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng, giúp UBND tỉnh xây dựng cơ sở, chính sách về xây dựng cơ bản, trực tiếp quản lý cán bộ các đơn vị trực thuộc, các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định phân cấp của UBND tỉnh. Chặng đường 60 năm qua tuy có những bước thăng trầm khác nhau, nhưng thời kỳ nào ngành Xây dựng Thái Bình cũng có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng.

Những ngày đầu thành lập ty kiến trúc Thái Bình chỉ có một căn nhà 5 gian cấp 4, lực lượng lao động toàn ngành có 97 người, một Chi bộ Đảng với 10 đảng viên, biên chế Văn phòng Ty có 12 người, một số cán bộ có trình độ trung cấp, không có kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng; thiết bị của ngành Xây dựng còn

năm 1969, ngành Xây dựng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch, sắp xếp lại các huyện, từ 14 huyện, thị xã thành 8 huyện; trong đó sáp nhập huyện Thụy Anh với huyện Thái Ninh thành huyện Thái Thụy, huyện Vũ Tiên với huyện Thư Trì thành huyện Vũ Thư, huyện Đông Quan và huyện Tiên Hưng thành huyện Đông Hưng, huyện Quỳnh Côi và huyện Phụ Dực thành huyện Quỳnh Phụ, đồng thời lựa chọn địa điểm trụ sở UBND huyện, các thị trấn, thị tứ xây dựng quy hoạch của huyện trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 1975, hòa bình lập lại, công tác xây dựng của tỉnh có bước phát triển mới vừa khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Toàn ngành đã có tới 14 xí nghiệp sản xuất gạch, ngói, vôi, bê tông, xi măng, xi nghiệp gỗ, nhà máy nước 2 lần được mở rộng nâng công suất, bảo đảm chất lượng phục vụ nhân dân thị trấn và các xã lân cận. Toàn ngành có 3 công ty xây lắp và 1 đội xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Công ty tư vấn khảo sát thiết kế được đầu tư công nghệ bảo đảm khảo sát thiết kế được các công trình lớn của tỉnh, công ty cung ứng vật liệu được thành lập và trang bị phương tiện vận tải thủy bộ bảo đảm cung ứng đầy đủ vật liệu đến tận công trình. Trường công nhân xây dựng được thành lập thường xuyên đào tạo và dạy nghề cho công nhân bộ phận chất lượng xây dựng. Tổng số cán bộ công nhân viên chức toàn ngành thời kỳ này trên 2.000 người, trong đó có gần 1.000 là bộ đội chuyển ngành từ các chiến trường về. Hàng trăm kỹ sư, kiến trúc sư được công tác tại Văn phòng Ty và các xí nghiệp đơn vị trực thuộc, hàng trăm công trình có quy mô lớn của tỉnh được xây dựng từ bàn tay, khối óc của cán bộ công nhân ngành Xây dựng của tỉnh mà điển hình là công trình nhà 7 tầng chế biến thức ăn gia súc, khách sạn giao

tế, cụm công trình điều dưỡng du lịch Đống Châu, các nhà máy dầy, nhà máy đông lạnh xuất khẩu, hệ thống các trạm bơm, trại chăn nuôi và hàng loạt công trình giáo dục y tế, văn hóa... Ngoài ra còn cung cấp hàng trăm cán bộ kỹ thuật công nhân có tay nghề cao phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhiệt điện Phả Lại, Thủy điện sông Đà...

Thực hiện công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, 100% doanh nghiệp của ngành đã thực hiện cổ phần hóa, Sở Xây dựng tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng. Sở đã thành lập Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, cũng có bộ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý công trình xây dựng, thành lập Ban Quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng nhiều cơ chế, chính sách về quản lý xây dựng, tập trung vào nhiệm vụ quy hoạch xây dựng ở cấp tỉnh, cấp huyện, nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án, công tác thanh tra giám sát hoạt động tích cực mọi hoạt động của ngành đi vào nền nếp. Đã có hàng vạn công trình được thẩm định, thanh tra giám sát giảm được thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Trung bình mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách từ 10 - 12% giá trị dự toán xây dựng. Sở đã phối hợp với UBND thành phố Thái Bình tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng quy hoạch thành phố Thái Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại III được trung ương công nhận vào năm 2004 và được công nhận đô thị loại II vào năm 2012. Hiện nay đang tích cực hoàn thiện quy hoạch thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I năm 2020. Hàng loạt quy hoạch thị trấn đã được phê duyệt như thị trấn An Bài, Hưng Nhân, Tiên Hưng, Châu Giang, Thái Ninh, Nam Trung... Quy hoạch nâng cấp đô thị Diêm Điền, Tiên Hải trở thành đô thị loại IV, đến nay thị trấn Diêm Điền và vùng phụ cận đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV. Cùng với quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, các điểm công nghiệp, làng nghề được phê duyệt quy hoạch. Đến nay, toàn tỉnh có 7 khu công nghiệp, 35 cụm công

nghiệp, hàng chục điểm công nghiệp làng nghề đã và đang xây dựng đi vào hoạt động thu hút hàng trăm dự án, sử dụng hàng vạn lao động đã góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực. Cùng với xây dựng các khu công nghiệp, các khu đô thị lớn được quy hoạch theo hướng hiện đại cả về quy mô và cơ sở hạ tầng. Đến nay, toàn tỉnh có 13 khu đô thị, nhiều khu đô thị đã hoàn thành xây dựng.

Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới được Sở Xây dựng chỉ đạo tích cực từ việc hướng dẫn lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đối với các xã, công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, 100% xã có quy hoạch chung nông thôn mới, quy hoạch sản xuất và khu trung tâm xã. Công tác quy hoạch và phát triển vật liệu xây dựng được chỉ đạo mở rộng phát triển về quy mô, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng công suất và chất lượng sản phẩm. Toàn tỉnh có 15 doanh nghiệp sản xuất gạch ngói, 14 doanh nghiệp sản xuất gạch men, sứ vệ sinh, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch. Đặc biệt sản xuất hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, nhiều công trình sản phẩm đạt chất lượng vàng và xuất khẩu như gạch ốp lát, sứ vệ sinh cao cấp, các mặt hàng sứ dân dụng được thị trường tin nhiệm điển hình như gạch ốp lát, sứ dân dụng của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hậu, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Sứ Hào Cảnh.

Có thể nói, thời kỳ nào ngành Xây dựng cũng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đánh giá cao và đạt được nhiều thành tích. Toàn ngành đã có nhiều đơn vị được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng II, hạng III, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2003, Sở Xây dựng được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III, năm 2009 được tặng Huân chương Lao động hạng II, năm 2014 được tặng Huân chương Lao động hạng I. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu không mệt mỏi, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng, là một trong những ngành thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong 60 năm qua.

**HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ**  
**Gần 2.100 hội viên được vay vốn sản xuất**



Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) chăm sóc rau màu.

Đến nay, gần 2.100 hội viên Hội Nông dân thành phố Thái Bình được vay vốn với số tiền gần 66,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 43,3 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gần 20,9 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân gần 2,3 tỷ đồng. Các trường hợp được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đầu tư phát triển trang trại, gia trại, chăn nuôi theo quy mô sản xuất hàng hóa; mở dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, máy cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp... Hàng năm, các cấp hội nông dân đã tổ chức cung ứng trên 70 tấn phân bón các loại cho hội viên; phối hợp tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới vào sản xuất. Qua đó góp phần giảm chi phí, giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.

**TIỀN HẢI**  
**Gần 70 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng**



Đo đạc, kiểm đếm trong công tác giải phóng mặt bằng.

Để đáp ứng đúng tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, UBND huyện Tiên Hải tập trung chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), với các dự án trọng điểm như dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua 13 xã, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Hải, các dự án tạo nguồn, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm đến nay, huyện Tiên Hải đã hoàn thành phê duyệt phương án GPMB 23 dự án, tổng diện tích thu hồi 69,17ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB gần 70 tỷ đồng.

Thời gian tới, Tiên Hải tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, vận dụng linh hoạt, đúng chế độ, chính sách trong công tác GPMB, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo.

**ĐỨC DUNG**

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Kiến Xương có 187 công đoàn cơ sở với 8.264 đoàn viên. Những năm qua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc trong năm, trong đó tập trung vào việc chăm lo cho NLD, nhất là các ngày 8/3, 1/6, tết Trung thu và tết Nguyên đán. Các công đoàn cơ sở đều có quy chế chi tiêu nội bộ để căn cứ vào số kinh phí trích những phần quà cho đoàn viên. Hàng tháng, khối sản xuất, kinh doanh đều có các cuộc đối thoại định kỳ giữa NLD với người sử dụng lao động. Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi những thông tin cần thiết về chất lượng bữa ăn ca, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, việc đổi món trong bữa ăn, văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp, việc tăng giờ tăng ca... Đặc biệt, văn hóa doanh nghiệp ngày càng được nhiều NLD quan tâm, do đó chủ tịch công đoàn cơ sở phải là người khéo léo để hòa giải giữa hai bên. Hàng tháng, LĐLĐ huyện đều ra soát những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đại diện công đoàn và lãnh

**KIẾN XƯƠNG**  
**Chăm lo đời sống người lao động**

Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở và vì người lao động (NLD), những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương thường xuyên bám sát tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức lao động để có giải pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất cho NLD.



Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Quang Minh.

đạo doanh nghiệp động viên, trao quà.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện có cách làm sáng tạo, đổi mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Một trong những cách làm đó là Chủ tịch LĐLĐ huyện trực tiếp làm chủ tịch công đoàn của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ và Công ty TNHH Hanul. Đây là hai doanh nghiệp có số lao động đông và có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất ở Kiến Xương. Ngoài ra, cán bộ LĐLĐ huyện cũng phụ trách trực tiếp một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Theo ông Thành, việc làm này đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, nhất là trong bối cảnh các cơ quan quản lý nhà nước khó tiếp cận

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì với LĐLĐ mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra, cán bộ LĐLĐ huyện hoạt động tích cực tham gia vào các chuyên môn nghiệp vụ chắc nên từ tưởng của NLD cũng yên tâm, phần khởi hơn và doanh nghiệp cũng phối hợp tốt hơn để thực hiện đúng các quy chế. Ví dụ, các thông tin, kiến nghị của NLD thông qua tổ chức công đoàn tới người sử dụng lao động đều được kịp thời và giải quyết một cách nhanh chóng, triệt để. Đơn cử như dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua trùng với ngày nghỉ, cán bộ LĐLĐ huyện đã xuống họp bàn với lãnh đạo các doanh nghiệp, lấy ý kiến NLD thống nhất ngày làm bù để vừa kịp đón hàng cho công ty vừa bảo đảm chế độ cho NLD.

Ông Bruce Chen, Giám đốc Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ (cụm công nghiệp Vũ Quý) cho biết: Ngay từ khi thành lập năm 2017, Công ty đã thành lập tổ chức công đoàn, từ 556 đoàn viên đến nay tăng lên 1.470 đoàn viên. Tôi đánh giá rất cao sự quan tâm của LĐLĐ huyện, đặc biệt là việc Chủ tịch LĐLĐ huyện đảm nhiệm làm Chủ



Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ kiểm tra sản phẩm tại xưởng.

tịch Công đoàn Công ty. Sự kết hợp này đã giải quyết được nhiều khúc mắc cho công nhân, đồng thời cũng tham mưu, giới thiệu giúp doanh nghiệp hiểu hơn về luật pháp Việt Nam, đem lại thuận lợi cho hai bên cùng phát triển. Trong quá trình làm việc, Chủ tịch Công đoàn rất nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp với Công ty xử lý nhiều vấn đề NLD kiến nghị để cùng đưa ra phương án xử lý tốt nhất. Ví dụ, mặc dù Công ty mới đi vào hoạt động được 3 năm song đã tổ chức được rất nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho NLD, tăng thêm tinh đoàn kết trong Công ty. Cũng từ đó chúng tôi

hiểu hơn về NLD ở đây, họ rất thân thiện, hòa đồng, chất phác, hiền lành, vì thế Công ty sẽ tiếp tục tuyển thêm nhiều lao động vào làm việc. Năm 2019, Công ty phấn đấu sản xuất 6 triệu đôi giày để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu.

Với những việc làm hiệu quả, thiết thực, nhiều năm nay Kiến Xương không có tình trạng đình công, lãn công tập thể. Thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ rà soát những công đoàn hoạt động không hiệu quả để có giải pháp xử lý kịp thời, nhất là những doanh nghiệp trong làng nghề.

**THU THỦY**